
sþ. 416. Fyrirspurn [226. mál]
til heilbrigðismálaráðherra varðandi tillögur um læknaþjónustu í héruðum o. fl.

Frá Gísla Guðmundssyni.

Hvað líður störfum nefndar, sem skipuð var 12. okt. 1970 samkvæmt ályktun
Alþingis 22. april sama ár til þess að gera tillögur um heilbrigðismál, m. a. með
það fyrir augum, að læknar fáist til starfa í þeim héruðum, sem nú eru læknislaus,
og átti samkvæmt þingsályktuninni að skila tillögum sínum til úrbóta eigi síðar en
1. marz 1971?


